

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 6 năm 2020

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH, CHUYÊN MÔN
ĐỐI VỚI ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**
(Kèm theo văn bản số: /STTTT-VP ngày /6/2020 của Sở TT&TT)

STT	Đơn vị được đánh giá	Nội dung thực hiện tốt	Nội dung thực hiện chưa tốt	Đánh giá xếp loại (Mức A ⁺ , A, B, C)	Lý do đánh giá A ⁺	Ghi Chú
1	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai	<p>1. Xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền 6 tháng đầu năm 2020. Ban hành kế hoạch đúng thời hạn, nội dung kế hoạch đưa ra được các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện trong năm 2020 theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.</p> <p>2. Nội dung các chương trình Phát thanh Truyền hình đảm bảo tính kịp thời, đúng trọng tâm chủ đề tuyên truyền theo định hướng tại các cuộc họp giao ban báo chí tỉnh trong Quý I, II năm 2020 và theo các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền theo chuyên đề của Sở TT&TT.</p> <p>3. Đảm bảo chất lượng kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông</p>		A ⁺	Thực hiện tốt 05/05 nội dung	

		<p>tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương theo quy định tại Điểm 2 Điều 3 Thông tư 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ TTTT. Thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt tối thiểu 15 giờ/ngày. Thời lượng chương trình tự sản xuất đạt tối thiểu 20% tổng thời lượng phát sóng trong 01 (một) ngày của kênh chương trình.</p> <p>4. Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề đột xuất đủ số lượng, đủ nội dung, đúng biểu mẫu và đúng thời gian quy định của Sở Thông tin và Truyền thông.</p> <p>5. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND huyện, thành phố theo quy định của pháp luật. Chưa triển khai thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.</p>				
--	--	--	--	--	--	--